

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BA TƠ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 8 /HĐND

Ba Tơ, ngày 15 tháng 12 năm 2021

V/v trả lời ý kiến chất vấn của
đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp
thường lệ cuối năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ.

Căn cứ Điều 96 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 về Quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; Thường trực HĐND huyện đã Ban hành Công văn số 32/HĐND ngày 29/11/2021 về việc đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện thường lệ cuối năm 2021. Đến nay, Thường trực HĐND huyện đã nhận được 06 nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp cuối năm 2021, như sau:

1. Về Quy hoạch, thực hiện quy hoạch:

- **Theo các quy định hướng dẫn thi hành Luật đất đai thì:** Quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ngay từ khâu dự thảo phải phải được lấy ý kiến đóng góp của người dân; đồng thời xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người dân, từ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo tính minh bạch, tránh trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập nhằm phục vụ cho lợi ích nhóm của một số cá nhân có thẩm quyền trong quá trình lập. Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân; qua đó người dân được nắm bắt các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, được giám sát quá trình từ lập dự thảo đến triển khai thực hiện trên thực tế. Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được minh bạch, rõ ràng, cụ thể, người dân dễ nắm bắt thì sẽ hạn chế được các khiếu kiện, khiếu nại trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; ngoài ra việc công khai, minh bạch còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tránh tình trạng một số cá nhân lợi dụng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ lợi ích nhóm, mục đích cá nhân, thao túng giá cả, mua bán thông tin hay thậm chí là đầu cơ đối với đất.

Từ những nội dung trên, có thể nói minh bạch, công khai là vấn đề vô cùng quan trọng; tuy nhiên trong thời gian qua trên địa bàn huyện, có lúc, có nơi nội dung này dường như chưa được chú trọng; việc lấy ý kiến người dân chưa cụ thể, rõ ràng, chỉ tập trung ở một bộ phận, không được thực hiện với đông đảo người dân; nội dung, hình thức, thành phần hồ sơ công bố công khai chưa đầy đủ theo quy định; người dân chưa tiếp cận cũng như chưa nắm cụ thể mục đích sử dụng của từng vị trí, từng vùng trong quy hoạch..., dẫn đến tình trạng: người dân tự ý sử dụng đất không đúng mục đích, việc mua bán (*sang nhượng*) quyền sử dụng đất nông nghiệp ở những vị trí thuộc quy hoạch là đất ở, khu dân

cu...có tiềm năng giá trị kinh tế cao giữa người dân (là lao động nông nghiệp, dân tộc Hre, trình độ dân trí thấp...) với người dân (lao động phi nông nghiệp, thậm chí là cán bộ, công chức...) đã diễn ra ở một số nơi, gây dư luận không tốt trong xã hội.

- **Công tác** quản lý nhà nước về quy hoạch, thực hiện theo quy hoạch về đất đai còn nhiều hạn chế: tình trạng người dân tranh chấp, khiếu kiện, tự ý chiếm đất một số đoạn do chính tuyến Quốc lộ 24 hoặc có nơi cải tạo, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp không đúng mục đích nhưng chưa kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

Với trách nhiệm là người đứng đầu; đề nghị đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên môi trường làm rõ vai trò, trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện trong việc: (1) thực hiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện trong thời gian qua; (2) Việc thực hiện các quy định về công bố công khai có thực sự giúp cho người dân được tiếp cận, được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra hay chưa; (3) đồng thời có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian đến nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng nêu trên.

2. Về quản lý tài nguyên – khoáng sản:

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; qua đó đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của huyện, đáp ứng nguyên vật liệu phục vụ các công trình dự án, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, phục vụ dân sinh, góp phần tăng ngân sách của huyện, giải quyết việc làm, giảm nghèo,...

Tuy nhiên, tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép đối với một số loại khoáng sản (đất san lấp, cát sỏi xây dựng (lòng sông),...) trên địa bàn huyện có chiều hướng gia tăng, phức tạp.

Với trách nhiệm là người đứng đầu; đề nghị đồng chí Trưởng phòng TN&MT làm rõ vai trò, trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước trong việc: tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp các lực lượng trên địa bàn để ngăn chặn các hoạt động khoáng sản trái phép trong thời gian qua; đồng thời có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian đến nhằm khắc phục tình trạng nêu trên.

3. Về quản lý đô thị:

Trong thời gian qua tình trạng cố ý lấn chiếm, xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng quy hoạch trên địa bàn đô thị thị trấn Ba Tơ còn xảy ra, nhưng các ngành chức năng chưa kịp thời có biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để, gây dư luận trong nhân dân, làm giảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đô thị.

Với trách nhiệm là người đứng đầu; đề nghị đồng chí Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng làm rõ vai trò, trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện trong lĩnh

vực quản lý nhà nước về đô thị trong thời gian qua; đồng thời có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian đến nhằm khắc phục dứt điểm tình trạng nêu trên.

4. Về Giáo dục – Đào tạo:

1. Phải khẳng định sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 24/3/2017 của HĐND huyện về thông qua Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020 đã đạt nhiều kết quả:

- Đã hoàn thành sáp nhập xong 10 trường TH, THCS thành trường TH&THCS thuộc 05 xã Ba Ngạc, Ba Tiêu, Ba Lê, Ba Trang, Ba Khâm (thời điểm tháng 7/2018).

- Sáp nhập từ 161 điểm trường xuống còn 129 điểm trường.

Đây là kết quả tốt, đáp ứng được mục tiêu, mục đích đề ra: Các chế độ chính sách của học sinh được quan tâm, học sinh có điều kiện ăn ở bán trú ở các điểm trường trung tâm, có điều kiện sinh hoạt, học tập; nguồn lực đầu tư tập trung hơn; là cơ sở, điều kiện để thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia (năm 2017 có 7/53 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 13,2%, đến năm 2020 có 13/47 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 27,65%); đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp hợp lý hơn v.v...

Tuy nhiên, qua kết quả thực hiện, năm 2019 có 02 trường là Trường TH xã Ba Vinh, Trường THCS Ba Vinh được sáp nhập thành trường TH&THCS Ba Vinh không có trong Đề án (thực hiện theo Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện); có 12/29 điểm trường được sáp nhập nhưng không có trong Đề án.

Đề nghị đồng chí Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện làm rõ hơn việc sáp nhập 02 trường và 12 điểm trường không có trong Đề án; Vì Đề án là do HĐND huyện biểu quyết thông qua, khi có thay đổi, bổ sung nội dung nào đó trong Đề án, thì phải có ý kiến của HĐND, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện.

2. Hiện nay, các trường THCS PT bán trú, nội trú trên địa bàn huyện về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cơ bản tốt, đáp ứng yêu cầu dạy và học có thể nói là được ưu tiên hơn so với các trường THCS khác. Tuy nhiên, chất lượng học sinh của nhiều trường học này chưa cao, thể hiện rõ nhất là kết quả xét tuyển vào lớp 10, nhiều học sinh không theo nổi chương trình học cấp 3. Vậy cần xem lại chất lượng thực sự của học sinh ở cấp II, đặc biệt là ở khối 9, xét tuyển vào lớp 10.

Đề nghị đồng chí Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan trực tiếp tham mưu cho UBND huyện làm rõ hơn vấn đề này. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến nhằm nâng cao chất lượng thực sự cho học sinh bậc THCS, đặc biệt là khối 9.

5. Về phát triển Du lịch:

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND, ngày 28/7/2011 về việc thông qua Đề án phát triển Du lịch huyện Ba Tư, giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020;

Đề nghị đồng chí Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan trực tiếp tham mưu UBND huyện cho biết việc tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết phát triển du lịch huyện Ba Tơ, giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo các điểm Di tích lịch sử của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt. Việc khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể (dệt Làng Teng, trình diễn Chiêng ba của người Hre) gắn với phát triển Du lịch như thế nào? Nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian đến.

6. Về An ninh – trật tự:

Trong năm 2021, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy tăng cả về số vụ và đối tượng; tội phạm và phi phạm pháp luật về trật tự xã hội (*tuy giảm về số vụ so với năm 2020*) nhưng tính chất nghiêm trọng; thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, đánh nhau gây thương tích có chiều hướng gia tăng.

Đề nghị đồng chí Trưởng Công an huyện làm rõ việc phát hiện, xử lý các vụ việc nêu trên và giải pháp phòng, ngừa trong thời gian tới.

Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn (*tại phiên chất vấn sáng ngày 17/12/2021*), đồng thời có báo cáo gửi trước cho Thường trực HĐND huyện biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT HĐND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Phòng TN-MT, KT-HT, VH-TT, GD&ĐT, CA huyện;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



The image shows a red circular official stamp of the Ba Tơ District People's Council. The text inside the stamp includes "HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ" and "HUYỆN BA TƠ". A signature is written over the stamp.

Đinh Thị Y Ban Quý